

DIỄN VĂN KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM NĂM HỌC: 2021-2022

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo!

Trong không khí tung bừng phấn khởi của cả nước hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày mà cả xã hội tôn vinh người thầy. Trường Tiểu Học Đa Tốn tổ chức chào mừng 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2021) và lễ tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Lời đầu tiên, thay mặt các thầy cô giáo, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các thầy cô đã tham dự buổi lễ hôm nay, xin kính chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Kính thưa các thầy cô giáo!

Bất kỳ ở một giai đoạn lịch sử nào, giáo dục và đào tạo luôn đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, tập thể, cộng đồng, dân tộc và cả nhân loại. Theo đó, nghề dạy học và các thầy cô giáo được xã hội hết sức quan tâm, tôn vinh và coi trọng.

Tháng 01 năm 1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiên bộ được thành lập ở Pari (Pháp) lấy tên là FISE (Liên hiệp quốc tế các Công đoàn Giáo dục). Năm 1953, tại hội nghị FISE (Liên hiệp quốc tế các Công đoàn Giáo dục) tổ chức tại Viên (Thủ đô nước Áo), đã chính thức kết nạp Công đoàn Giáo dục Việt Nam là thành viên.

Năm 1957, Hội nghị quốc tế các nhà giáo đã quyết định lấy ngày 20/11 hàng năm là ngày Quốc tế hiến chương các nhà giáo. Tại Việt Nam, ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 167/HĐBT chính thức lấy ngày 20/11 làm ngày Nhà giáo Việt Nam. Kể từ đó, ngày 20/11 hàng năm thực sự trở thành ngày hội truyền thống của toàn dân, chan hòa, thắm đượm nghĩa tình thầy - trò và được tổ chức trọng thể ở khắp các địa phương trong cả nước. Ngày 20/11 là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc.

Từ ngàn xưa, trong nếp nghĩ của người dân Việt Nam, nghề dạy học và vị trí người thầy đã được xã hội tôn vinh; vào dịp Tết, mọi người thường nhắc đến câu ca: “*Mông Một tết cha, Mông Hai tết mẹ, Mông Ba tết thầy*”, hay những lời

răn dạy thường ngày: "*Không thầy đố mày làm nên*", "*Muốn sang thì bắc cầu kiều/ Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy*", đó như những lời nhắc nhở bình dị mà đẹp đẽ thể hiện sự tôn vinh của nhân dân đối với người thầy.

Cô Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: *Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo. Các thầy cô giáo không những dạy chữ mà còn dạy người, họ cứ như cây thông trên sườn núi, cây quế giữa rừng sâu thẳm lặng tỏa hương dâng hiến trí tuệ, sức lực cho đời...*

Kính thưa các thầy cô giáo!

Năm học 2020-2021, là năm đầu tiên ngành giáo dục thực hiện chương trình SGK 2018; năm học đầu tiên thực hiện việc đánh giá học sinh lớp 1 đánh giá theo Thông tư 27/2020 của Bộ GD&ĐT và là năm học đặc biệt HKI học sinh được học trực tiếp, nửa học kỳ II học sinh học trên Internet không được đến trường năm học mà trong tiền lệ chưa bao giờ có kết thúc năm học vào tháng 8. Do đó đòi hỏi đội ngũ các thầy cô giáo chúng ta phải nâng cao tinh thần tự học, chủ động, sáng tạo, thích nghi với cuộc sống, khắc phục những khó khăn để vươn lên, tạo bước đột phá mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo học sinh. Với sự quyết tâm của thầy và trò, nhà trường đã đạt được kết quả sau:

- Qui mô trường lớp, học sinh được ổn định; 100% học sinh trong độ tuổi được đến trường, không có học sinh bỏ học.

- Chất lượng 2 mặt giáo dục học sinh ngày giữ vững, chất lượng mũi nhọn có chuyển biến: có nhiều học sinh đạt giải tại các kỳ thi tiếng Anh cấp huyện, trạng nguyên Tiếng Việt, trạng nguyên Toàn tài đạt giải nhất quốc gia, nhất thành phố; Chất lượng phổ cập GD tiểu học đúng độ tuổi hàng năm được củng cố và duy trì.

- Đội ngũ nhà giáo vững về chuyên môn, tâm huyết với nghề: có 6 đ.c đã đạt các danh hiệu thi đua "CSTĐ cơ sở" đó là nhà giáo Lê Thúy Nga, Đào Thu Hồng, Phạm Thị Thủy, Phùng Thị Anh Hà, Dương Thị Hoa, đ.c phụ trách y tế Nguyễn Thị Xuân; 1 nhà giáo đạt quản lý giỏi: Lê Thị Mỹ Nga và 40 nhà giáo đạt "Lao động tiên tiến"; có nhà giáo Hoàng Trung Dũng được khen người tốt việc tốt cấp thành phố, nhà giáo Nguyễn Phương Liên được khen sáng kiến sáng tạo cấp huyện, gia đình cô Nguyễn Thị Xuân được khen gia đình viên chức tiêu

biểu. Tập thể nhà trường đạt tập thể lao động tiên tiến và là tập thể luôn đoàn kết, đồng thuận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Để đạt được những thành tích đáng khích lệ trên, ngoài sự chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện, Phòng GD&ĐT, Đảng ủy, chính quyền địa phương, còn là công sức không nhỏ của các thầy cô giáo luôn nhiệt tình, sáng tạo, yêu nghề, mến trẻ, có trách nhiệm với nhân dân, với học sinh, say mê với sự nghiệp "trồng người".

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo!

Chúng ta đang sống trong không khí trang trọng, thấm đượm nghĩa tình của ngày 20/11, vừa vinh dự, tự hào về truyền thống nhà giáo, vừa ý thức được trách nhiệm lớn lao của sự nghiệp giáo dục, của đội ngũ nhà giáo. Tôi mong rằng, năm học 2021-2022 với đầy khó khăn vì học sinh chưa được đến trường nhưng chúng ta vẫn không ngừng việc dạy và học, mỗi thầy cô giáo chúng ta hãy kế thừa và phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của nghề dạy học, một nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, xứng đáng là người “kỹ sư tâm hồn”, vững vàng trong những chuyên đề đưa học sinh đến những bến bờ tri thức!

Một lần nữa xin kính chúc các thầy cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa trong sự nghiệp "trồng người"!

Xin chân thành cảm ơn!